



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๑๐)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๙) ได้ขยายระยะเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลยังคงมีความรุนแรง และมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสการติดเชื้อแก่บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงออกมาตรการดังนี้

๑. ให้ขยายระยะเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๙) ออกไปจนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการจัดการเรียนการสอน การดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ในด้านที่สำคัญและจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ จึงห้ามบุคลากรและนักศึกษาเข้าพื้นที่โดยไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้ การบริการแก่บุคคลภายนอก ให้หน่วยงานกำหนดพื้นที่โดยเฉพาะเป็นจุดบริการในรูปแบบ One Stop Service ที่มีการป้องกันอย่างเข้มงวดตามมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลและต้องลงทะเบียนก่อนการเข้าพื้นที่ โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนการเข้าพื้นที่ของบุคลากรและนักศึกษาเป็นรายเดือน และติดตามผลพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตามความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มขึ้น

๓. ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ ๖) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) และประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์
ผิดปกติอันเป็นประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบโดยเร่งด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร